



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

📷 26 - 27 กรกฎาคม 2566

จัดทำโดย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ไฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรธรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวรายงาน และนายพรเสฏฐ์ บุญศิริสาริตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม



การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการกำหนดทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และแลกเปลี่ยนข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ซึ่งได้รับเกียรติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานโดดเด่น ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัย เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด หน่วยงานกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนรวม 250 คน

จากการประชุมครั้งนี้ ภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่กว้างขวางและมีการเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย การวางแผนดำเนินงานและงบประมาณระหว่างกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และการประสานการดำเนินงานที่เปลี่ยนไปหลังการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอต่อกรมอนามัยในการบูรณาการดำเนินงานที่ต้องมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน การบูรณาการตั้งแต่ระดับนโยบายก่อนถ่ายถอดลงสู่ระดับพื้นที่ การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานทุกระดับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญ การสนับสนุนด้านวิชาการและมาตรฐานการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ กรอบอัตรากำลังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าด้านวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

📌 🗨️ 🐦 📺 🌐 www.anamai.moph.go.th